

## ระนองคุมเข้มตรวจสอบปัญหาการค้ำมนุษย์ในกิจการประมงทะเล

ระนอง - สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองประชุมคณะทำงานเพื่อความร่วมมือตรวจสอบสภาพการทำงาน และการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากรายงานสถานการณ์การค้ำมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2556 ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย ผู้ประกอบการด้านการประมงถูกกีดกันทางการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้รัฐบาลขาดรายได้จากการเก็บภาษี รวมทั้งยังเกิดปัญหาร้ายแรงอื่นๆ ทั้งอาชญากรรม และเศรษฐกิจ ดังนั้น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองจึงทำงานในลักษณะของภาคีเครือข่าย การประสานข้อมูล แจ้งเบาะแสด้านแรงงานที่เข้าข่ายการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงาน ของลูกจ้างในกิจการประมงทะเล หรือเกี่ยวเนื่อง เมื่อได้รับการประสาน หรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและดำเนินการตามบทบาท

หน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ นายประภาส ศิลปะรัตน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองเผยว่า สถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดระนอง มีสถานประกอบการที่มีการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจำนวน 2,027 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 23,258 คน รวมถึงคนทำงานด้านอื่นๆ ทั้งเกษตรกร งานบ้านอีกหลายพันคน ในจำนวนเหล่านี้ ยังไม่นับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายอีกด้วย

*ASTV ผู้จัดการออนไลน์*

## กอกจ.ตรึงส่งหนังสือถึงจุฬาราชมนตรี เตือนมุสลิมที่ประพฤติดัวไม่เหมาะสม

ตรึง - คณะกรรมการอิสลามจังหวัด ตรึง ส่ง หนังสือ ถึง จุฬาราชมนตรี หลังจากที่เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสิงหนคร อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้เดินทางมาดูงาน และจัดงานเลี้ยงที่บริเวณหน้าโรงแรมตรึง ในวันที่ 21 ธันวาคม การจัดงานครั้งนี้มีคนมุสลิมจำนวนหนึ่งที่แต่งกายตามหลักศาสนาทั้งร้องเพลง ทั้งเต้นในงานดังกล่าว ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตรึง เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และสร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายแก่

ศาสนา จึงได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการอิสลาม จ.สงขลา รวมทั้งแจ้งเตือนไปยังจังหวัดอื่นๆ อีก 39 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเตือนให้ชาวมุสลิมระมัดระวังพฤติกรรมและสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่จะสร้างความเสื่อมเสียแก่ศาสนา ทั้งนี้ทาง กอกจ. ตรึงมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้ก้าวล่วงการทำงาน ของ กอกจ.สงขลาแต่อย่างใด นายสมาน ลิประพันธ์ รองคณะกรรมการอิสลาม จ.ตรึง กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวนี้ ทาง กอกจ.ตรึงสามารถทำได้แค่การตักเตือน และเชื่อว่าจะไม่มีการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นอีก เพราะตามหลักการทางศาสนา ถือว่าเป็นการทำบาป มีความผิด และมีผลทางด้านจิตใจต่อชาวมุสลิมทั้งหมด เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติประพฤติดัวไม่เหมาะสมต่อพระพุทธรูปที่ชาวพุทธให้ความสำคัญ แม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ถือว่า มีผลกระทบทางจิตใจต่อผู้ที่ให้ความเคารพ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวจึงต้องแจ้งไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

*ASTV ผู้จัดการออนไลน์*

**เลขาฯ คอ.บต.พบผู้นำศาสนาพื้นที่นราฯ ร่วมรับฟังเสียง**

## สะท้อนการทำงานของ ดร.

นราธิวาส - ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.๖๖ ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พบปะกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมของตำรวจภูธรนราธิวาส ที่จัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็น ทศนคติ และความต้องการของประชาชนเสนอให้ภาครัฐรับทราบ โดยเฉพาะกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งท้ายสุด ทางตำรวจภูธรนราธิวาส จะนำข้อเสนอที่ได้ไปปรับใช้ในภาคปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสถียรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

## สพป.สตูล เพิ่มหลักสูตร “ภาษามลายู” รับประชาคมอาเซียน

สตูล - ปัจจุบันประเทศไทย กำลังเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลายหน่วยงาน

ได้มีการจัดกิจกรรมรวมถึงการรณรงค์ต่างๆ เพื่อความพร้อมให้กับหน่วยงานของตน สพป.สตูลเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่กำลังเตรียมพร้อม กับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการเพิ่มหลักสูตรภาษามลายูกกลางเพิ่มในหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 และใช้ต่อเนื่องในชั้นประถมปีที่ 5-6 เพื่อเตรียมพร้อมเรื่องการใช้ภาษา ทั้งนี้ได้นำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้กับโรงเรียนนาร่อง 7 โรงเรียนในจังหวัด และเตรียมขยายใช้ในโรงเรียนอื่นๆ อีก ทั้งนี้ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล (สพป.สตูล) กล่าวว่า ได้ระดมครูสอนภาษามลายูกกลางจากที่ต่างๆ มาทำการสอนที่โรงเรียนนาร่องเหล่านี้ เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน ซึ่งต้องเน้นในเรื่องของภาษาและการสื่อสาร โดย สพป.สตูล เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมนักเรียนด้านภาษาให้เข้มข้น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี 58 ที่จะถึงนี้ โดยจะมีการจัดการสอนภาษาอังกฤษ และภาษามลายูกกลาง คู่ขนานกันไป

## ศอ.บต.หนุนร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชายแดนใต้

ปัตตานี - เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษา และสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี การประชุมเพื่อการสนับสนุนหลักสูตรในครั้งนี้มีตัวแทนครูตติกาจากสามจังหวัดมาร่วมประชุมด้วย การประชุมในครั้งนี้ ผศ.ปิยะ กล่าวว่าเป็นการระดมบุคคลที่มีความรู้ในด้านการศึกษานำสติปัญญา และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่มาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาโดยยึดหลักของวิถีชีวิต ศาสนา และความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 4 ของ ศอ.บต. คือ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นคนดี มีคุณธรรมด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนา มีศักยภาพด้านภาษาอย่างหลากหลาย มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

สงขลา투데이

